



HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

Trụ sở: Tầng 2, số 258 Phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0913241718; 0916838154

Email: cauphamvu@gmail.com

Website: www.hophamvietnam.org

THÔNG BÁO

Quyết nghị của Thường trực Hội đồng họ Phạm Việt nam tại kỳ họp thường niên ngày 2 tháng 6 năm 2024

Ngày 2/6/2024 tại Thủ đô Hà Nội, Thường trực Hội đồng họ Phạm Việt Nam đã họp phiên thường kỳ năm 2024; có mặt tham dự là các thành viên Thường trực HĐHPVN, các vị Chủ tịch HĐHP cấp tỉnh/thành, các Trưởng và Phó Ban chuyên trách của HĐHPVN, Chủ nhiệm các CLB họ phạm Việt nam và một số khách mời. Với sự chủ tọa của Chủ tịch Hội đồng- TS. Phạm Vũ Câu, Hội nghị đã bàn, đánh giá hoạt động việc họ của HĐHP các cấp và các CLB trong 5 tháng đầu năm 2024, về chủ trương chương trình và định hướng hoạt động của HĐHPVN trong 6 tháng cuối năm 2024; bàn và quyết định về một số chuyên đề sự kiện và nhân sự thành viên HĐHPVN. Thường trực HĐHPVN đã nhất trí quyết nghị các nội dung sau:

PHẦN I

Đánh giá hoạt động của HĐHP các cấp trong 5 tháng đầu năm 2024.

1. Hoạt động tri ân tiên Tổ.

Ngày 20/1/2024 tại tỉnh Hà Tĩnh, HĐHPVN đã tiến hành kỳ họp thường niên, các thành viên HĐHPVN đã thảo luận và quyết nghị thông qua nội dung báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2023; chủ trương và định hướng hoạt động của HĐHP các cấp năm 2024 và bổ sung một số nhân sự thành viên HĐHPVN. Sau đó đã tổ chức Tour du lịch Hương Sơn - **Vientian thành công tốt đẹp.**

Sau đó vào dịp trước và sau Tết Giáp Thìn (ngày mùng 1 Tết là ngày 10/2/2024 Lịch dương) Thường trực HĐHPVN và nhiều HĐHP các tỉnh/thành phố đều tổ chức Lễ dâng hương Phạm Đô Hồ Đại Vương- Thượng Thủy Tổ HPVN tại Đình ngoại xã Thanh Liệt, Thanh Trì Hà Nội; tại các Nhà thờ họ Phạm cấp tỉnh /thành như : Long An, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai và tại các tỉnh/thành như: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Nam – Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên Thừa Thiên Huế, TP HCM, v.v,.. Đồng thời trong 5 tháng đầu năm có nhiều HĐHP các tỉnh/thành đã quan tâm chủ động quan hệ với Chính quyền và Ban quản lý các Đền thờ danh nhân, danh Thần, Danh Tướng là người họ Phạm trên địa bàn tỉnh/thành để tổ chức HĐHP và các cháu con họ Phạm chính thức tham gia các Lễ hội tại các Đền thờ đó; được các cấp chính quyền, nhân dân địa phương nhiệt liệt hoan nghênh đón chào và được đồng đảo bà con cô bác dòng họ phạm tại địa phương nhiệt thành hưởng ứng tham gia.

Hầu hết các Hội đồng gia tộc họ Phạm đều tổ chức Lễ dâng hương tất niên, đầu xuân, ngày húy kỵ các cụ tiên Tổ,... tại nhà thờ Phạm Tộc, đều đồng thời kết hợp họp mặt chúc

Tết đầu xuân, chúc thọ các bậc cao niên, vinh danh khuyến học khuyến tài khen thưởng các cháu học sinh học giỏi và có nhiều hoạt động thiết thực khác.

Hoạt động tri ân tiên Tổ là một trong những hoạt động việc họ đang được HĐHP các cấp quan tâm và chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, thường xuyên. Hoạt động tri ân tiên Tổ là cơ hội rất tốt để kết nối dòng họ và xây dựng phát triển HĐHP các cấp tại các địa phương.

2. Hoạt động kết nối xây dựng phát triển HĐHP các cấp

Trong thời gian 5 tháng đầu năm nay, nhiều Hội đồng họ phạm cấp tỉnh/thành đã tiến hành tổng kết hoạt động năm 2023, hoặc sơ kết 5 tháng hoạt động đầu năm 2024, cũng có kiện toàn nhân sự,...quan tâm chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ, hoặc thành lập mới HĐHP các cấp huyện, xã,...với quyết tâm xây dựng hệ thống 4 cấp Hội đồng ở mỗi tỉnh/thành phố; kết nối phát triển nhiều hơn các tổ chức Hội đồng họ phạm các cấp trong tỉnh và đẩy mạnh các hoạt động việc họ thiết thực và hiệu quả hơn nữa. Trong số đó có các HĐHP Quảng Nam-Đà Nẵng, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định,... tiếp tục là những HĐHP cấp tỉnh/thành có nhiều hoạt động sôi động và rộng khắp; một số tỉnh/thành đang chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ tiếp theo.

Tuy nhiên vẫn còn một số ít HĐHP tỉnh/ thành do các lý do khác nhau nên chưa xây dựng được các Tổ chức HĐHP thành viên tại các thành phố, thị xã, quận huyện trong tỉnh/thành. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao là cần thiết; song xây dựng hệ thống tổ chức các cấp hội đồng ở mỗi địa phương mới là nhiệm vụ trọng tâm.

3. Hoạt động thiện nguyện

Ban Tri ân- thiện nguyện của HĐHPVN cùng với CLB G-DHPVN vẫn duy trì tốt tổ chức các hoạt động thiện nguyện thăm hỏi tặng quà cho các cụ ông, cụ bà và gia đình có công với cách mạng, người họ phạm gặp hoàn cảnh khó khăn,...Hoạt động thiện nguyện cũng được HĐHP các cấp quan tâm thường xuyên trong kế hoạch hoạt động thường niên; HĐHP các tỉnh/thành: Quảng Nam-Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Định, Thanh Hóa, Thái Bình... và nhiều HĐGT đã rất quan tâm đến hoạt động thiện nguyện; góp phần gắn kết tình cảm thân tình dòng họ.

4. Về hoạt động thông tin tư liệu

Trong 5 tháng đầu năm 2024 Ban TTTL- HĐHPVN tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý, quản trị và duy trì các trang mạng thông tin điện tử chính thống của HĐHPVN là trang Website –hophamvietnam.org; các trang Zalo: Thông tin HĐHPVN, Ban Tri ân thiện nguyện và CLBGDHPVN. Ngoài ra còn có các trang Zalo của CLBĐNHHPVN, một số trang của HĐHP cấp tỉnh/thành: Hà Nội, Họ phạm Sài Gòn, Quảng Nam-Đà Nẵng, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Giang,...Các trang tin của HĐHPVN đã đưa tin kịp thời, nhanh nhất có thể về chủ trương chỉ đạo của TT HĐHPVN về các chương trình kế hoạch hoạt động, giấy mời dự hội nghị, lễ hội,...tổ chức các đoàn TT HĐHPVN đi các địa phương,v.v...; các trang tin của HĐHPVN cũng kịp thời đưa tin về các hoạt động của HĐHP các cấp, của các CLB do các tổ chức thành viên và các cá nhân UVTT, UV HĐHPVN, Chủ tịch HĐHP các tỉnh/thành đưa tin và gửi tin kịp thời. Các trang mạng của HĐHP Quảng Nam – Đà Nẵng,

HĐHP Hải Phòng,... là các trang đưa tin hoạt động phong phú kịp thời của Địa phương và kết nối chặt chẽ đưa tin trên các trang mạng của HĐHPVN.

Tuy nhiên còn có những tồn tại cần sớm được khắc phục như:

+ Còn có các trang mạng của HĐHP tỉnh /thành hầu như tách rời không đưa tin hoạt động của địa phương lên các trang của HĐHPVN; không trích đưa các thông tin quan trọng có trên các trang mạng của HĐHPVN lên trang mạng của HĐHP địa phương.

+ Còn tình trạng đưa các tin bài và ảnh không phù hợp với tôn chỉ mục đích và qui định trang tin của HĐHPVN, buộc người quản trị trang mạng phải gỡ bỏ.

+ Còn có số ít cá nhân thành viên TT HĐHPVN hoặc là Chủ tịch HĐHP cấp tỉnh/thành nhiều năm liền hầu như không vào đọc tin, không đưa tin, không phản hồi comment các tin bài, không đăng ký vào trang tin,...nên đã không nắm bắt được kịp thời hoạt động của HĐHPVN và các chủ trương chỉ đạo của TT HĐHPVN

5. Hoạt động của Ban Tộc phả

Hoạt động của Ban Tộc phả trong những tháng đầu năm 2024 tiếp tục sôi động và thiết thực hiệu quả; Ban Tộc phả đang là địa chỉ tin cậy để các Phạm tộc và các cá nhân người họ Phạm tìm đến các trang tin về tộc phả để nhờ cậy kết nối tìm về cội nguồn gia tiên và dòng tộc. Ban tộc phả đang tích cực triển khai các nội dung chương trình để xây dựng kho lưu giữ Tộc phả cho các phạm tộc, hướng dẫn xây dựng tộc phả cho các HĐHP xã , huyện,...Ban Tộc phả cũng đang được Thường trực giao nhiệm vụ thường trực trong việc hợp tác biên soạn biên tập nội dung các cuốn sách về Họ phạm Việt Nam, chuẩn bị cho TT HĐHPVN xem xét cho xuất bản trong năm 2025.Ban Tộc phả cũng đang đi đầu thực nghiệm trong việc áo dụng chuyển đổi số.

6. Hoạt động Văn hóa xã hội:

Tiềm năng văn hóa văn nghệ phong phú được thể hiện tại các kỳ đại hội HĐHP các cấp; có không ít Hội đồng gia tộc cũng có thể đảm nhiệm một chương trình văn nghệ không chuyên và có không ít các tiết mục đặc sắc. Trong chương trình kế hoạch hoạt động năm 2024 Thường trực HĐHPVN đã giao cho Ban VHXH đang tập trung cho việc hướng dẫn và đôn đốc HĐHP cấp tỉnh/thành chuẩn bị cho tuyển chọn các tiết mục ca , múa nhạc,...dự Hội thi văn nghệ họ phạm toàn quốc tổ chức vào dịp cuối năm 2024.

Các CLB văn hóa văn nghệ và thể thao (quần vợt, bóng đá, Xe đạp,...) ở một số tỉnh/thành như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, QN-ĐN,... duy trì hoạt động thường xuyên và định kỳ tổ chức các giải thi đấu; nhu cầu thành lập các CLB văn hóa văn nghệ, thể thao cấp toàn quốc đã có nhưng chưa được thực hiện kịp thời.

7. Hoạt động của CLBGDHPVN

CLBGDHPVN là một tổ chức thành viên thuộc HĐHPVN có số lượng hội viên lớn và là Tổ chức CLB thành viên của HĐHPVN hoạt động tích cực, rộng khắp và có hiệu quả thiết thực. Kể từ sau đại hội CLB khóa II, nhiệm kỳ (2023-2028) vào tháng 5 /2023 tại Phú Yên; CLB con Gái-con Dâu họ phạm Việt Nam cùng với HĐHP các tỉnh/thành đã chỉ đạo thành lập mới được nhiều CLBGDHP các cấp; có nơi thành lập được CLBGDHP cấp Hội

đồng gia tộc; 5 tháng đầu năm 2024 CLBGDHPVN các cấp đã và đang là lực lượng quan trọng tham gia thúc đẩy các hoạt động việc họ.

8. Câu lạc bộ doanh nhân HPVN

Trong 5 tháng đầu năm 2024 CLBĐNHPVN có nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực, hiệu quả. Cụ thể là:

+ Ban Chủ nhiệm CLBĐNHPVN đã tích cực chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kết nối phát triển hội viên, lập sàn thương mại điện tử, định kỳ họp Ban Chủ nhiệm (với phương thức online qua Zoom) để chỉ đạo và định hướng kịp thời các hoạt động,...đã và đang được hàng trăm các doanh nghiệp doanh nhân họ phạm và doanh nhân các họ khác quan tâm tự nguyện tham gia xúc tiến thương mại,v.v...

+ Ngày 8/5/2024 Chủ nhiệm CLBĐNHPVN tham gia giao lưu với bà con Việt kiều và Lãnh sự quán VN tại một số nước để tạo cơ hội kết nối cộng đồng doanh nhân họ phạm toàn cầu.

+ Ngày 14/5/2024 các thành viên CLB doanh nhân họ Phạm tham dự Diễn đàn “ Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hóa kinh doanh” do Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt nam (VCCI) tổ chức tại Tòa nhà VCCI số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

+ Ngày 31/5/2024 các thành viên CLB doanh nhân họ Phạm tham dự Diễn đàn “Văn hóa kinh doanh với xu hướng tiêu dùng mới” do Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt nam (VCCI) tổ chức tại Khách sạn Rex Sài Gòn.

+ CLBĐNHPVN đã và đang đồng hành với các doanh nhân và doanh nghiệp họ Phạm trong việc tiếp cận và triển khai thực hiện ứng dụng chuyển đổi số toàn diện trong các hoạt động của doanh nghiệp để nâng cao sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế.

9. Hoạt động của Liên CLB võ học họ Phạm VN và hoạt động của các CLB văn hóa văn nghệ, CLB thể thao (quần vợt, bóng đá, xe đạp,...) của HDHP các cấp vẫn duy trì các hoạt động theo kế hoạch của các CLB.

PHẦN II

CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG

Hoạt động 6 tháng cuối năm 2024

1. Kết nối, xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức 5 cấp Hội đồng:

+ Tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển tổ chức 5 cấp Hội đồng của HDHPVN. HDHP các cấp toàn tâm, toàn ý thực hiện phương châm hoạt động “ kết nối, tri ân, đồng tâm, phát triển” để củng cố, mở rộng, hoàn thiện HDHP các cấp hiện có; phát triển thành lập mới các Tổ chức HDHP và các CLB thành viên. xây dựng mục tiêu chỉ tiêu cụ thể để phân đầu thực hiện, đa dạng hóa các hình thức hoạt động việc họ phù hợp với thực tế đại phương, tạo lập không khí hoạt động hào hứng sôi nổi rộng khắp trong tình cảm dòng họ thân thiết và niềm tự hào về truyền thống của Tổ tiên dòng họ Phạm Việt Nam.

+ Với HDHP các tỉnh/thành hết nhiệm kỳ 5 năm, nhưng nay chưa đại hội được, thì trong 6 tháng cuối năm 2024 cần chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ tiếp theo. Cần thực hiện qui định tại Qui chế về việc trao đổi báo cáo với Thường trực HDHPVN dự kiến

nội dung, phương án nhân sự chuẩn bị cho Đại hội và có báo cáo kết quả Đại hội, để Thường trực HĐHPVN ra các quyết định công nhận theo qui định tại Qui chế tổ chức và hoạt động của HĐHPN.

+ **Phân** đầu có thêm các đầu mối HĐHP chính thức hoặc lâm thời các tỉnh/thành (chưa có HĐHP tỉnh) kết nối với TT.HĐHPVN. Với HĐHP cấp tỉnh/thành phân đầu xây dựng ngày càng nhiều hơn các HĐHP để dần hoàn thiện hệ thống 4 cấp Hội đồng tại tỉnh/thành, đồng thời thành lập thêm nhiều CLB thành viên ở các cấp.

+ Chủ tịch, các Phó CT, UV TT và UV HĐHPVN được phân công phụ trách việc kết nối, củng cố, xây dựng các cơ sở đầu mối tổ chức HĐHP tại các tỉnh/thành, các vùng khu vực, cần thực hiện trách nhiệm chỉ đạo phát triển mới với các tỉnh/thành chưa có đầu mối, củng cố hoàn thiện các HĐHP tỉnh/thành đã và đang hoạt động.

2. Quan tâm và duy trì tổ chức các hoạt động tri ân Tiên Tổ :

+ Tham gia với Chính quyền và nhân dân xã Thanh Liệt trong việc Tổ chức lễ giỗ Thượng Thủy Tổ thường niên năm 2024 tại Phạm Tổ Linh Từ - Đình ngoại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. HĐHP các tỉnh /thành phố ở xa Hà Nội tổ chức dâng hương Thượng Thủy Tổ tại Nhà thờ họ Phạm tỉnh/thành và ở nơi phụng thờ (thờ vọng) có Tượng hoặc ảnh thờ Thượng Thủy Tổ-Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu tại Từ đường Phạm Tộc. Đồng thời các HĐGT họ phạm duy trì lễ giỗ các cụ tiên tổ cần quan tâm mời đại diện HĐHP các cấp tại địa phương và các HĐGT các Phạm tộc anh em.

+ HĐHP các cấp tiếp tục sưu tầm tài liệu và phối hợp với các Ban quản lý các di tích các Đình, Đền, Miếu thờ các nhân Thần, danh nhân họ Phạm, HĐHP các tỉnh/thành phối hợp với chính quyền và nhân dân các địa phương để cùng tổ chức các ngày Lễ giỗ, kỷ niệm các vị nhân Thần, Danh nhân họ Phạm tại địa phương. Ban nghiên cứu Tộc phả và kết nối phát triển (Ban Tộc phả) tiếp tục có các chương trình kế hoạch hướng dẫn các HĐHP tỉnh/thành v/v này; tổng hợp danh sách về họ tên và sự nghiệp của các danh nhân ,Danh Thần , Danh Tướng được phụng thờ ở các địa phương trong cả nước. để có tư liệu bổ sung cho việc tiếp tục xuất bản các Tập sách mới về “ Họ Phạm trong cộng đồng dân Việt Nam”.

+ Ban Tộc phả cùng với Ban Thông tin tư liệu đang cùng với các chuyên gia công nghệ thông tin thực hiện dự án hệ thống hóa và số hóa các thông tin tư liệu lịch sử của các Tộc phả , gia phả họ phạm để thiết lập Kho lưu trữ trên mạng Zalo các thông tin về Gia phả, tộc phả hiện có của các chi ngành họ phạm trong cả nước. Hiện đang có nhiều đại diện các phạm tộc đang kết nối với Ban tộc phả để được hỗ trợ tìm về cội nguồn.

3. Các Ban chuyên môn và các CLB thành viên của HĐHPVN có nhiệm vụ:

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và phương hướng hoạt động năm 2024 chủ động thực hiện chương trình kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2024; kiến nghị Thường trực HĐHPVN cho bổ sung kiện toàn nhân sự (nếu có nhu cầu).

Các Ban chuyên môn của HĐHPVN chủ động kết nối và hướng dẫn nghiệp vụ , nội dung hoạt động với các Ban có cùng chuyên môn nhiệm vụ của HĐHP cấp tỉnh/thành phố, xây dựng hoàn thiện Qui chế tổ chức hoạt động cho từng Ban ; khuyến khích tổ chức các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các Ban chuyên môn (cùng chuyên ngành) giữa các cấp HĐHP.

Các CLB thành viên của HĐHPVN quan tâm bổ sung nhân sự chủ chốt Ban chủ nhiệm của CLB, hoàn thiện Qui chế và phát triển các tổ chức thành viên là các CLB cấp tỉnh/thành.

Chủ động tổ chức các hoạt động việc họ phù hợp với chủ trương định hướng hoạt động việc họ của TT HĐHPVN.

4. Khuyến khích việc thực hiện tự nguyện kết nghĩa giao lưu học hỏi kinh nghiệm hoạt động việc họ giữa các HĐHP tỉnh/thành phố anh em; phương thức hoạt động này thiết thực góp phần xây dựng phát triển HĐHP các cấp tại các địa phương.

5. Khuyến khích tổ chức các hoạt động theo qui mô vùng, khu vực giữa các HĐHP các tỉnh/thành trong vùng khu vực. Các vị Phó chủ tịch phụ trách các vùng (khu vực miền trung, Tây nguyên, đông và tây nam bộ như đã được phân công) chủ trì chỉ đạo, cùng với HĐHP cấp tỉnh /thành và các UVTT, UV HĐHPVN trên địa bàn chủ động phối hợp chỉ đạo các hoạt động thích hợp theo qui mô vùng, khu vực. Có mời TT và đại diện các Ban chuyên môn của HĐHPVN tham dự.

Xem xét nhu cầu từ thực tiễn hoạt động của HĐHP cấp tỉnh thành và căn cứ vào nhân sự chủ chốt hiện có, Thường trực HĐHPVN phân công nhiệm vụ như sau:

a. Ông Phạm Tiến Dũng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng- UVTT HĐHPVN, Chủ tịch HĐHP TP Hải Phòng nhận nhiệm vụ chủ trì chỉ đạo kết nối HĐHP các thành phố trực thuộc Nhà nước TW (bao gồm các HĐHP thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, QN- Đà Nẵng, TPHCM, Cần Thơ); cùng với HĐHP các thành phố tổ chức các hoạt động kết nối giao lưu thích hợp với đặc thù các thành phố lớn. Các thành viên HĐHP TP Hải Phòng hỗ trợ ông Phạm Tiến Dũng trong việc thực hiện nhiệm vụ này.

b. Ông Phạm Văn Ca, nguyên Phó Chủ tịch TT. UBND tỉnh Thái Bình- UVTT HĐHPVN, Chủ tịch HĐHP tỉnh Thái Bình nhận nhiệm vụ chủ trì chỉ đạo kết nối HĐHP các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng (bao gồm HĐHP các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương); cùng với HĐHP các tỉnh tổ chức các hoạt động kết nối giao lưu thích hợp với đặc thù các tỉnh trong vùng, khu vực . Các thành viên HĐHP tỉnh Thái Bình hỗ trợ ông Phạm Văn Ca trong việc thực hiện nhiệm vụ này

6. Về công tác tổ chức và nhân sự

a. Căn cứ vào yêu cầu công việc và đề nghị của Ban Thông tin tư liệu HĐHPVN, Thường trực HĐHPVN quyết nghị bổ sung Nhà báo Phạm Duy Hưng, Phó bí thư đảng ủy Đài tiếng nói Việt Nam, nay làm Ủy viên HĐHPVN, Phó trưởng Ban Thông tin- tư liệu HĐHPVN.

b. Căn cứ vào đề nghị của Ban Văn hóa – xã hội HĐHPVN, Thường trực HĐHPVN quyết nghị bổ sung 03 người tham gia là Ủy viên HĐHPVN, Ủy viên Ban Văn hóa – xã hội của HĐHPVN. Cụ thể là:

+ Ông Phạm Trí Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Trường Đại học sân khấu- Điện ảnh Hà Nội.

+ Bà Phạm Thị Phương Hiền, Phó chủ tịch HĐHP thành phố Hải Phòng, kiêm Chủ nhiệm CLB Văn hóa văn nghệ họ phạm Hải Phòng.

+ Bà Phạm Thị Hiền, thành viên CLBGDHPVN thường trú tại Hà Nội.

7. Thường trực đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Ban biên tập các tập sách mới viết về họ Phạm Việt nam. Dự kiến kế hoạch sau khi hoàn tất bản thảo và thông qua Hội đồng khoa học nội dung chất lượng sách, thông qua Thường trực HĐHPVN cho in ấn phát hành vào năm 2025.

Có một nội dung quan trọng cần HĐHP các tỉnh /thành cung cấp thông tin để ban biên tập các tập sách mới viết về họ Phạm Việt nam, soạn thảo về “Các Danh nhân, Danh Thần, Danh Tướng người Họ Phạm” (sắp xếp mốc thời gian danh nhân xuất hiện từ thời Hùng Vương đến cuối Triều Nguyễn) được thờ phượng tại các Đình thờ và Đền thờ tại mỗi tỉnh/thành phố trong cả nước và Danh sách vị khoa bảng họ Phạm Việt Nam từ xa xưa đến cuối Triều Nguyễn.

8. Về Tổ chức Hội diễn Văn nghệ HPVN vào dịp cuối năm 2024.

Ngày 20 tháng 3 năm 2024, Thường trực HĐHPVN đã có Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng toàn quốc của HĐHPVN- năm 2024 và ngày 21 tháng 3 năm 2024 Ban tổ chức hội diễn đã có văn bản gửi HĐHP các tỉnh/thành phố về Kế hoạch tổ chức Hội diễn, để hướng dẫn các Hội đồng họ Phạm cấp tỉnh/thành phố triển khai thực hiện, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho việc tham gia Hội diễn.

Trong quý III năm 2024 Ban tổ chức hội diễn sẽ tiếp tục có các hướng dẫn cụ thể chi tiết để HĐHP các tỉnh /thành phố tuyển chọn tiết mục tham dự hội diễn này.

9. Về đề xuất của CLBGDHPVN về việc tổ chức “Sự kiện Trại hè năm 2024” tại Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài, TP Đà Nẵng. Dự kiến tổ chức vào thời gian từ ngày 2 đến ngày 6/8/2024. Đa số đại diện HĐHP các tỉnh/thành phố tham dự kỳ họp này đều nhất trí sẽ vận động các thành viên Hội đồng và CLBGDHP tỉnh/thành phố tham dự sự kiện Trại hè 2024. Sau khi Ban tổ chức trại hè có sự chuẩn bị chu đáo, vào thời gian khoảng 20/6/2024 Thường trực HĐHPVN sẽ có Thông báo chính thức v/v mời tham dự Trại hè 2024.

PHẦN THỨ BA

Về việc lựa chọn lô đất để xây Nhà thờ Tổ họ Phạm Việt nam

Thường trực HĐHPVN và Chủ tịch HĐHP các tỉnh/thành phố tại kỳ họp thường kỳ ngày 24 tháng 5 năm 2022 ở tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đã nhất trí cao và Quyết nghị về sự cần thiết phải xây Nhà thờ Tổ HPVN.

Ngày 14 tháng 6 năm 2022 Thường trực HĐHPVN đã có QĐ v/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Nhà thờ Tổ họ phạm Việt Nam. Tiếp theo Ban chỉ đạo đã có QĐ thành lập Tổ tư vấn xúc tiến việc lựa chọn lô đất – địa điểm xây dựng nhà thờ Tổ để báo cáo Thường trực HĐHPVN xem xét quyết định.

I. Về tiêu chí để chọn địa điểm xây dựng Nhà thờ Tổ họ Phạm Việt Nam

1. Là vùng đất cổ của dân tộc Việt; các bậc tiên Tổ họ Phạm chắc chắn đã từng sinh sống tại nơi này ít nhất từ từ thời Hùng Vương – cách nay khoảng 4000 năm.

2. Là vùng đất địa linh nhân kiệt. Xây Nhà thờ Tổ ở vùng đất địa linh nhân kiệt xứng đáng với truyền thống dòng họ Phạm “ Lương đông của xã tắc, thời nào cũng có” và phát sinh nhân tài cho đời đời con cháu dòng họ phạm mai sau.

3. Cần có một diện tích đất đủ rộng lớn:

+ Ở nội thành Hà Nội, cần rộng tối thiểu 10.000 m² (1ha);

+ Ở ngoại thành Hà Nội, cần rộng tối thiểu 20.000 m² (2ha);

+ Ở vùng đất thiêng có núi đồi sông hồ rộng, cần tối thiểu 3ha (30.000m²)

4. Giá cả (tiền đất) hợp lý.

5. Tiêu chí quan trọng có tính quyết định việc lựa chọn lô đất là Phù hợp qui hoạch Sử dụng đất có giá trị thực hiện tại thời điểm hiện nay và được chuyển đổi quyền SDD, **được chính quyền cấp phép xây dựng Dự án tâm linh- Nhà thờ Tổ HPVN.**

6. Giao thông đi lại thuận lợi: Giao thông từ trung tâm TP Hà Nội đi đến Nhà thờ thuận lợi; Giao thông từ sân bay Nội Bài, nhà Ga xe lửa, bến xe,...có khoảng cách chấp nhận được; cơ sở hạ tầng xung quanh nhà thờ đang hoặc trong tương lai gần sẽ thuận lợi.

7. Có thể đất chuẩn phong thủy (có hướng và long mạch phù hợp) : Nhà thờ họ là điểm kết nối tâm linh, giáo dục đạo hiếu, kích hoạt vận khí, là điểm tựa tinh thần, là sợi dây kết nối các thành viên trong dòng họ. Nhà thờ họ là một nơi để thờ cúng tổ tiên; là nơi thể hiện sự nhớ ơn cội nguồn tiên Tổ; là nơi thể hiện tinh thần yêu thương, đoàn kết của các mối quan hệ trong gia phả; đồng thời còn là nơi lưu giữ các vật cổ từ đời ông cha ta để lại, các đồ vật, câu chuyện, ấn ký,... của tổ tiên sẽ được con cháu lưu giữ mãi tại từ đường và lưu truyền cho các thế hệ sau.

Phong thủy nhà thờ họ ảnh hưởng trực tiếp đến con cháu trong họ Mọi quan tâm hàng đầu của việc chọn thế đất chuẩn phong thủy chính là vị trí quỹ đất định xây, hay còn gọi là long mạch bao gồm huyết tốt, huyết xấu. Long mạch chịu sự ảnh hưởng của môi trường và không gian xung quanh quỹ đất; chọn lô đất ở vị trí đẹp như: tựa núi, hướng sông, hồ, chỗ cao, thông thoáng, không bị tồn đọng nước. Mảnh đất có diện tích rộng vuông vắn, nở hậu sẽ tốt hơn đất thóp hậu hay méo mó, hoặc nhìn/nằm cạnh sông, suối là vô cùng tốt

8. Nhà thờ họ là một công trình kiến trúc về tâm linh. Vì thế mà việc thiết kế nhà thờ họ theo phong thủy, nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống, tâm linh Thiết kế nhà thờ họ là một vấn đề hệ trọng, bởi nó giúp mang lại tài lộc cho mọi người và con cháu cả một dòng họ. Các nội dung cần quan tâm là: Công năng sử dụng; Hình dáng của nhà thờ họ ; diện tích lô đất xây Nhà thờ họ cần đủ lớn cho trước mắt và lâu dài; Kích thước xây Nhà thờ họ; Nội thất trong Nhà thờ; Hướng xây chuẩn phong thủy, v.v...

9. Nhà thờ họ được xây dựng tại vùng, khu vực có nhiều di tích tâm linh; di tích lịch sử; thắng cảnh thiên nhiên. Sẽ thành lập Công ty cổ phần Gia Phạm kinh doanh du lịch, đưa đón các đoàn HĐHP các cấp, bà con cô bác dòng họ Phạm,... định kỳ hàng năm đến thăm quan Nhà thờ Tổ và dâng hương các bậc tiên Tổ; kết hợp thăm quan du lịch thắng cảnh và di tích quanh vùng. Sẽ có Ban quản lý Nhà thờ thường xuyên chăm sóc phần thờ cúng tổ tiên.

II. Các vị trí đất đã khảo sát

để lựa chọn là nơi xây dựng Nhà Thờ Tổ Họ Phạm Việt nam.

Trong hơn 01 năm qua Ban chỉ đạo cùng các thành viên tổ tư vấn (bao gồm các nhà chuyên môn về quản lý dự án xây dựng; chuyên thiết kế Nhà thờ, Đình, Đền thờ; chuyên gia về phong thủy,...) đã đi thực địa khảo sát hơn 15 lô đất được giới thiệu tại các khu vực sau đây:

+ Nội thành Hà Nội: Công viên văn hóa Chu Văn An (**nơi có Đình thờ Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu**) và lô đất tại quận Từ Liêm.

+ Ngoại thành Hà Nội : tại các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Xuân Mai

+ Huyện Ba Vì (theo Qui hoạch được duyệt sẽ trở thành Thành phố du lịch xanh , trực thuộc Thủ đô Hà Nội.

+ Cảnh Đền Hùng thuộc TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Sau 02 lần tổ chức hội thảo Ban chỉ đạo cùng Tổ tư vấn đã phân tích ưu nhược điểm của từng lô đất chiếu theo các tiêu chí để chọn địa điểm xây dựng Nhà thờ Tổ họ Phạm Việt Nam và đã đồng nhất ý kiến báo cáo đề xuất với Thường trực HĐHPVN xem xét 03 lô đất sau đây để lựa chọn lấy 01 địa điểm:

- + Lô đất thuộc Công viên văn hóa Chu Văn An.
- + Lô đất thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội.
- + Lô đất Cảnh Đền Hùng thuộc TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

III. Quyết nghị của Thường trực HĐHPVN

Ngày 01/6/2024 Các đại biểu về dự Kỳ họp Thường trực HĐHPVN năm 2024 (có nhiều vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐHP các tỉnh/thành phố) đã đi khảo sát thực tế các lô đất cạnh Đền Hùng và ở huyện Ba Vì; đã được cung cấp các thông tin tư liệu chi tiết, đầy đủ, thuyết phục,...liên quan đến các lô đất này.

Ngày 02/6/2024 Kỳ họp TT HĐHPVN đã nghe Tổ tư vấn chiếu chụp hình ảnh và giải trình về tất cả các lô đất đã khảo sát trước đây. Các đại biểu dự họp cũng đã giành đủ thời gian để thảo luận phân tích sâu sắc và **đã thống nhất quyết nghị** xếp thứ tự ưu tiên về lựa chọn địa điểm nào là nơi xây dựng Nhà Thờ Tổ Họ Phạm Việt nam. Cụ thể như sau:

1. Lô đất thuộc Công viên văn hóa Chu Văn An – khoảng 10.000m² (là ưu tiên 1, song biết rõ về thủ tục xin Thành phố Hà Nội cho điều chỉnh qui hoạch khu Công viên này và cấp đất cho xây Nhà thờ Tổ họ Phạm Việt Nam trong công viên là việc không dễ dàng).

2. Hiện trạng 2 lô đất: tại Ba Vì (khoảng 38.000m²) và cạnh Đền Hùng(khoảng 20.000m²) là đất ở nông thôn (ONT) do các cá nhân chủ sở hữu đất đồng ý chuyển nhượng lại cho Họ Phạm Việt nam; có thuận lợi trong việc chuyển quyền SDD và xin điều chỉnh mục đích sử dụng cho xây dựng công trình tâm linh – Nhà thờ Tổ HPVN. Thứ tự ưu tiên là:

2-1. Lô đất Cảnh Đền Hùng thuộc TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2-2. Lô đất thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội.

3. Yếu tố quyết định chọn 1 Lô đất nào trong 3 lô đất nói trên tùy thuộc vào Tiêu chí quan trọng là Phù hợp qui hoạch Sử dụng đất có giá trị thực hiện tại thời điểm hiện nay và được chuyển đổi quyền SDD, được chính quyền cấp phép xây dựng Dự án tâm linh- Nhà thờ Tổ HPVN.

Hội đồng HPVN là một tổ chức xã hội dòng họ, nhưng cũng như tất cả Hội đồng các dòng họ khác là không có tư cách pháp nhân theo qui định pháp luật hiện hành, nên **cần có 01 hoặc 2 cá nhân người họ Phạm đứng tên mua lô đất đó** và hiến tặng, công đức cho dòng họ Phạm xây nhà thờ Tổ. Như vậy sẽ phù hợp và dễ dàng vận dụng phù hợp với qui định cấp phép hiện hành.

4. Thường trực HĐHPVN giao cho Ban chỉ đạo và Tổ tư vấn chủ động cùng với các chủ sở hữu đất của 3 lô đất trên đây, trong 6 tháng cuối năm 2024 xúc tiến trực tiếp khẩn trương với các cơ quan chức năng cấp tỉnh, thành phố để làm rõ “xác nhận và khẳng định có đủ điều kiện để cấp phép xây dựng Dự án tâm linh- Nhà thờ Tổ HPVN”.

Nếu cả 3 lô đất cùng được xác nhận đủ điều kiện cấp phép thì sẽ quyết định chọn theo thứ tự ưu tiên nói trên. **Lô đất nào trong số 3 lô đất nói trên xác nhận xong thủ tục**

trước là “có đủ điều kiện để cấp phép xây dựng Nhà thờ Tổ HPVN” sẽ được ưu tiên lựa chọn và xúc tiến thương thảo về giá cả và thanh toán tiền mua bán đất.

Anh Phạm Bá Tư, thành viên Tổ tư vấn- Giám đốc Công ty CP tư vấn và đầu tư Đông Á, chỉ đạo Công ty cho thiết kế 3D phối cảnh Nhà thờ HPVN phù hợp với thế đất của 3 khu vực: Công viên văn hóa Chu Văn An (Thanh Liệt), Ba Vì, cạnh Đền Hùng, để Chủ sở hữu hiện tại các lô đất này sử dụng khi làm thủ tục cấp phép và Chủ sở hữu lô đất có trách nhiệm chi phí cần thiết khi làm thủ tục xác nhận qui hoạch phù hợp và các thủ tục ban đầu; điều đó cũng giúp Chủ sở hữu làm tăng giá trị thương mại cho chính lô đất đó.

5. Dự tính chi phí tiền mua 01 lô đất nói trên ước khoảng (50 – 70) tỷ VNĐ tùy thuộc diện tích và địa điểm. Thường trực HĐHPVN sẽ ra các **Quyết định** thành lập các Ban chuyên trách sau đây:

+ Ban vận động và quản lý Quỹ xây dựng Nhà thờ Tổ HPVN (quản lý theo qui định tài chính hiện hành).

+ Ban quản lý Dự án xây dựng Nhà thờ Tổ HPVN: có nhiệm vụ xúc tiến thủ tục cấp phép xây dựng Nhà thờ Tổ HPVN; duyệt thiết kế Nhà thờ Tổ HPVN; thiết kế thi công và dự toán chi phí tổng thể dự án, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn; đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo qui định; tổ chức thi công và giám sát thi công; v.v...

+ Có phương án quản lý chăm sóc Nhà thờ Tổ HPVN; tổ chức dịch vụ HĐHP các cấp và hàng triệu bà con cô bác người họ Phạm ở trong và ngoài nước viếng thăm Nhà thờ Tổ.

Trong quá trình thời gian dài hơn 1 năm qua, tiến hành đi thực nghiệm khảo sát các lô đất; đi quan hệ với các cơ quan chính quyền chức năng để xác nhận tính pháp lý của các lô đất; sử dụng kỹ thuật Camera quay chụp hiện trạng các lô đất, hỗ trợ dịch vụ các cuộc hội thảo tư vấn tìm chọn lô đất; v.v... Các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ tư vấn đã rất trách nhiệm và tận tâm với việc tìm chọn nơi xây dựng Nhà Thờ Tổ HPVN.

Thường trực HĐHPVN ghi công và vinh danh các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ tư vấn; trong số đó có các anh chị em đương nhiệm Lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng Công Ty, Công ty CP sau đây đã đóng góp tích cực, hiệu quả cho hoạt động tìm chọn nơi xây dựng Nhà Thờ Tổ HPVN:

- + Doanh nhân Phạm Văn Thăng, Tổng GD Công ty CP LICOGI-13.
- + Doanh nhân Phạm Văn Hiệp, Tổng GD Công ty CP Máy- Thiết bị dầu khí.
- + Doanh nhân Phạm Quang Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giải pháp công nghệ số WESTECH.
- + Doanh nhân Phạm Bá Tư, Giám đốc Công ty CP tư vấn và đầu tư Đông Á.
- + Nhà phong Thủy Phạm Văn Phương- Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên.

KẾT LUẬN

Đây là Kỳ họp Thường trực HĐHPVN bàn và quyết nghị nhiều nội dung, trong đó có việc tìm chọn nơi xây dựng Nhà Thờ Tổ Họ Phạm Việt nam, là việc vô cùng hệ trọng liên quan đến yếu tố tâm linh thờ cúng, tri ân tiên Tổ và sự phát triển trường tồn của Dòng họ Phạm Việt nam.

Thường trực HĐHPVN đề nghị và yêu cầu các vị: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, UVTT, Ủy viên HĐHPVN; các Ban chuyên trách của HĐHPVN; HĐHP các tỉnh/thành; các CLB

tổ chức thành viên trực thuộc HĐHPVN; Các Ban chuyên trách xây dựng Nhà thờ Tổ (đã và sẽ được quyết định thành lập) căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hoạt động theo chủ trương của TT HĐHPVN quyết nghị tại kỳ họp này.

Đặc biệt với HĐHP các tỉnh/thành phố, các CLB thành viên thuộc HĐHPVN cần tổ chức quán triệt chủ trương và nội dung đã được Thường trực HĐHPVN và Chủ tịch HĐHP các tỉnh/thành quyết nghị tại kỳ họp này, tới tất cả các tổ chức và thành viên, hội viên trong hệ thống các cấp HĐHPVN.

Các tổ chức Hội đồng họ phạm các cấp trong toàn quốc và bà con cô bác là cháu con dòng họ Phạm hãy động viên nhau, sẵn sàng công đức, chung tay đóng góp vào Quỹ xây dựng “Nhà thờ Tổ Họ Phạm Việt Nam- sẽ là một công trình khang trang, hoành tráng, vĩnh cửu” xứng tầm với truyền thống vẻ vang của Dòng họ Phạm Việt Nam: “Lương đồng của xã tắc thời nào cũng có”! Với những người con họ Phạm có tài trợ công đức đủ lớn cho xây dựng Nhà thờ Tổ , sẽ được dòng họ ghi công, khắc bia vinh danh mãi mãi!

Trân trọng thông báo!

**T/M HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM
CHỦ TỊCH**



TS. Phạm Vũ Câu